

ก๊ีบดอกไม้? สุดบ๊ีก...เทรนด์ฮิตสาวมั่น

นำเสนอเมื่อ : 31 ธ.ค. 2552

“ก๊ีบดอกไม้” สุดบ๊ีก...เทรนด์ฮิตสาวมั่น

ตอนนี้ไม่ว่าจะหันซ้ายหันขวา หรือย่างเท้าเดินไปทางไหน จะเห็นสาวน้อยสาวใหญ่ในบ้านเรามีแอคเซสเซอร์ี่แสนสวยนี้ไว้เป็นเครื่องประดับประจำกายกันทั้งนั้น โดยเฉพาะ “ก๊ีบติดผม” และ “ผาคาดผมดอกไม้” อันใหม่ที่เด็กลายมาเป็นพระเอกครองใจสาว ๆ กันทั่วบ้านทั่วเมือง

☒ ว่ากันว่า ก๊ีบติดผม และ ผาคาดผมดอกไม้ใหญ่ เป็นแฟชั่นอินเทรนด์จากเกาหลีเมื่อหลายปีก่อน และเมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีดาราไทยหลายคนเริ่มหันมาติดก๊ีบที่วางถ่ายลงปกนิตยสารชื่อดังและใส่อกงานสังคมน้อยอย่างอลังการ จึงส่งกระแสให้ก๊ีบติดผม และผาคาดดอกไม้อันใหญ่ได้รับความนิยมในเวลาต่อมา

เอก-ชัยชนะ เสือสกุล เจ้าของร้าน Hi-So Shop ที่ขายเครื่องประดับอย่าง ก๊ีบติดผม อยู่ในตึกห้างสรรพสินค้ามาช้านาน พูดถึงกระแสที่ทำให้ก๊ีบติดผมอันใหญ่กลายมาเป็นแฟชั่นสุดฮิตว่า กระแสนี้เริ่มเข้ามาในเมืองไทยเมื่อประมาณปลายปีที่แล้ว แต่ยังไม่บูมแค่นั้นเท่าไร เพราะหลายคนกลัวว่าจะไม่เข้ากับบุคลิก เนื่องจากเป็นไซส์ใหญ่มาก แต่หลังจากที่ดาราและนางแบบใส่กันเยอะขึ้น จึงมีลูกค้าเดินเข้ามาถามหาที่ซื้อมากขึ้น และได้มีการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

เอกบอกว่ ช่วงแรกๆ นั้น “ผาคาดดอกไม้” จะขายดีมากเป็นพิเศษเพราะใส่ง่ายเนื่องจากดอกไม้ติดมากับผาคาดผมพร้อมสรรพ

เมื่อผาคาดดอกไม้ติดตลาดและเป็นที่ต้องการของสาว ๆ เทรนด์ในเมืองไทยแล้ว จากนั้นไม่นาน “ก๊ีบติดผมดอกไม้” ไซส์ใหญ่และเล็กหลากหลายก็ขึ้นก็ตามมา

☒ “ตอนแรกเราก็ไม่กล้าลืดยเหมือนกันเพราะเกรงว่าจะขายไม่ค่อยได้ อย่างผาคาดผมได้เพราะนำมาคาดผมได้ทันที ในขณะที่ ก๊ีบนั้นมาแค่ชิ้นเดียวถ้าใครไม่คอยมีความมั่นใจอาจไม่กล้าติด แต่ความต้องการของคนไม่เคยมียอดนี้ พอเราทำเป็นก๊ีบขึ้นมาขายปรากฏว่าติดตลาดเมืองไทยได้เร็วมาก” เอกเล่า

สำหรับขวัญใจตัวใหม่ของสาวไทยในขณะนี้คือ “ก๊ีบติดผมขนนก” ที่เพิ่งแค่เริ่มผลิตได้ไม่นานก็มียอดจำหน่ายและสั่งจองเข้ามามาก

“ตอนแรกคนไม่กล้าซื้อเพราะมันดูเยอะเกินไป แต่หลังจากที่ทุกคนเห็นดาราติดลงปกแมกกาซีนคนจึงถามมามากขึ้นจนทำให้ก๊ีบติดผมขนนกเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ในตอนนี้”

แม้ว่าก๊ีบติดผมดอกไม้หลากหลายไซส์และผาคาดจะเพิ่งเข้ามาในตลาดเมืองไทยได้ไม่นาน แต่อะไรที่เป็นเสน่ห์ให้ก๊ีบติดผมประเภทนี้มาครองใจสาว ๆ กันทั้งบ้านทั้งเมือง

โบว์ สาวร่างเล็กวัย 15 ปี นักร้องจากโรงเรียนดุริยางค์แห่งหนึ่งย่านพญาไท พูดถึงเสน่ห์ของก๊ีบติดผมดอกไม้ที่ทำให้เธอหลงรักอย่างสุดหัวใจว่า ทุกครั้งที่ติดก๊ีบนี้แล้วทำให้เธอรู้สึกมั่นใจมากขึ้น เพราะทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นขึ้นมาได้

☒ ส่วน กระแต ก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่ชื่นชอบก๊ีบติดผมดอกไม้มาก แม้ว่าเธอจะเพิ่งติดก๊ีบนี้ได้ไม่ถึง 3 เดือน แต่ขณะนี้เธอมีก๊ีบติดผมและผาคาดผมดอกไม้แล้วไม่ต่ำกว่า 30 ชิ้น ด้วยเหตุผลที่ว่าในช่วงแรกนั้นเธอติดตามกระแสและเพื่อนที่ทำงานด้วยกันก็ติดมา แต่หลังจากที่เธอติดก๊ีบไปแล้วก็มีคนทักว่าเธอดูดี จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอหันมาสะสมก๊ีบติดผมดอกไม้หลากหลายคอลเลกชัน

☒ ติดก๊ีบดอกไม้ยังไงให้สวย

มีหลายคนอาจกังวลว่าก๊ีบติดผมดอกไม้ไซส์ใหญ่ แบบนี้เมื่อนำมาอยู่บนศีรษะแล้วจะเกาได้อย่างไรเพราะบางคนถนัดไม่เป็นที่จากดาวเด่นอาจกลายเป็นดาวตกได้เลยทีเดียว ดังนั้นเราจึงนำวิธีติดก๊ีบให้อินเทรนด์มาฝากกัน

☒ เริ่มที่ ถ้าเป็นก๊ีบดอกไม้ไม่ใหญ่มาก ควรนำมติดไว้ด้านหลังศีรษะ หรือถ้ามีผมหน้าม้าอาจทำให้เกาได้ด้วยการเก็บผมหน้าม้าแล้วจึงติดทับไปที่ผมม้าก็ได้

☒ ถ้า ก๊ีบเป็นดอกไม้ใหญ่ แนะนำให้รวบผมแล้วนำก๊ีบไปติดไว้ด้านหลังโดยให้ก๊ีบเฉียงระหว่างด้านหลังศีรษะและปลายหางม้า

☒ หากเป็น ผาคาดดอกไม้ ควรสวมจากคอแล้วคาดไว้ที่หน้าผากได้เลย โดยจัดให้ดอกไม้เฉียงไปด้านข้างด้านหลังศีรษะก็เกาไปอีกแบบ

☒